

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM  
Ở NƯỚC NGOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

## THƯ NGỎ

Về việc mời Kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham dự  
Hội nghị chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường mới  
hậu Covid-19: vấn đề và kiến nghị”

Kính gửi Quý Kiều bào và Người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; ghi nhận các ý kiến đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình phát triển của Thành phố trở lại bình thường mới hậu Covid-19;

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị Quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung thu hút, vận động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, trí thức, doanh nhân là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp phục hồi và phát triển Thành phố bền vững, toàn diện.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị với chủ đề: “**Thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường mới hậu Covid-19: vấn đề và kiến nghị**”.

Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì.

Thời gian dự kiến: diễn ra vào buổi chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00. Hội nghị được tổ chức theo hình thức vừa trực tiếp và trực tuyến.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị Quý Kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, đóng góp các ý tưởng, giải pháp tiếp tục giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh và tiến tới sống chung với COVID-19.

Nội dung hiến kế, đóng góp xoay quanh các vấn đề:

**- Các giải pháp phục hồi, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển hệ thống doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;**

- Các giải pháp cụ thể hóa 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố (Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa - thể thao; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo để thành phố thật sự là trung tâm của cả nước và khu vực...)

- Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện. Bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

- Các giải pháp tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương nước ngoài, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình phát triển và hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Đề Hội nghị được tổ chức trang trọng, chu đáo, các ý kiến, ý tưởng, giải pháp, đóng góp của Quý Kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài vui lòng gửi về Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 09 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp gửi Lãnh đạo thành phố (Ban Tổ chức sẽ có thư mời chính thức).

Thông tin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ và Chính sách, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, số 147 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Điện thoại: (028) 39 30 30 66.

Hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng – Lãnh đạo phụ trách phòng Tổ chức cán bộ và Chính sách, Điện thoại: 0903 379 225. Thư điện tử: [nvmhoang.ovc@tphcm.gov.vn](mailto:nvmhoang.ovc@tphcm.gov.vn).

Trân trọng./.



Phùng Công Dũng